

ด่วนที่สุด

เลขที่ ม.ธ.ป . ๐๑๖ /๒๕๕๖



มูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาชน
๓๐๙/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านตาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติขอขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่.
เจริญพร ประธาน คณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ด่วนที่สุด ที่ สว(กมธ ๑) ๐๐๐๙/๔๑๗ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๕๖ เรื่อง ผลการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาชน กรณีขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานของ กสทช.ฯ

ตามที่ คณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้
มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ ความละเอียดตามที่อ้างถึง และยังกรุณาให้
ความใส่ใจติดตามการทำงานของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ อย่างใกล้ชิดจนสามารถทราบได้ว่า ศาลปกครองรับคำฟ้อง
ของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ ไว้พิจารณาแล้วนั้น

มูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ ขออนุมัติขอขอบคุณมายังคณะกรรมการฯ ที่ให้ความใส่ใจและ
เห็นความสำคัญพระพุทธศาสนา อีกทั้งตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนต่อการรับฟังสถานี และถึงแม้
คณะกรรมการฯ จะยุติการพิจารณาในขั้นนี้ไว้ก่อน แต่การพิจารณาของศาลปกครองอาจมีความล่าช้า
มีข้อจำกัดไม่เข้าใจลึกซึ้งเพียงพอถึงที่มาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ตลอดจนอาจตีกรอบขอบเขตอำนาจของ
ศาล โดยพิจารณาเพียงด้านกฎหมายจนละทิ้งหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นรากฐานที่แท้จริงของ
กฎหมายทุกฉบับ ซึ่งแตกต่างจากวุฒิสภาที่มีบทบาทเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทย ซึ่งสามารถใช้อำนาจด้าน
นิติบัญญัติถ่วงดุลอำนาจอื่น เพราะการตรากฎหมายทุกฉบับได้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดลออจากวุฒิสภา
จึงมีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งถึงที่มา หลักการเหตุผล และเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับเป็นอย่างดี

ยิ่งกว่านั้นวุฒิสภายังทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กสทช. เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ใน
การปฏิรูปสื่อที่เคยผูกขาดแบบเบ็ดเสร็จจากภาครัฐและนายทุนจนเป็นปัญหารุนแรงในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้สิทธิ
เสรีภาพในคลื่นความถี่ได้รับการกระจายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมไปสู่ภาคประชาชนที่บำเพ็ญประโยชน์
สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ นอกจากนี้วุฒิสภายังมีอำนาจในการถอดถอน กสทช. อีกด้วย ซึ่ง
ขณะนี้ประชาชนราว ๕๐,๐๐๐ คน ได้ฝากความหวังไว้กับท่านเพื่อพิจารณาถอดถอน กสทช. ที่กระทำการแบบ
ตรงกันข้ามกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และโดยที่คณะกรรมการของวุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ที่พิเศษ
เหนือกว่าหน่วยงานอื่น คือ มีอำนาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งหากใช้อำนาจดังกล่าวเพื่อลดการผูกขาดสื่อของรัฐและให้โอกาสประชาชนได้มี
สิทธิเสรีภาพแบบเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวอาจถูกระงับไว้ได้ก่อนการวินิจฉัยของ
ศาลเพราะการปฏิบัติของท่านที่ยึดเอาประโยชน์สาธารณะสูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง

๒

มูลนิธิเสียงธรรมฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาถึงความ
เดือดร้อนของประชาชนจากกรณีดังกล่าว และให้โอกาสเข้าชี้แจงในรายละเอียดต่อไป

ขอเจริญพรมาพร้อมหนังสือนี้

สมเด็จพระมณเฑาะพจิตรโกศล ฐัมมชโร

(พระมณเฑาะพจิตรโกศล ฐัมมชโร)

กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
ทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

ได้รับเรื่องไว้แล้ว
ผู้รับ.....
11. 14. 16